

## กรุงเทพฯธุรกิจ

### 'หนี้เสีย' กลุ่มเอสเอ็มอีพุ่ง แบนก์เกาะติดลูกค้า 'ปรับโครงสร้างหนี้' หวังตักชั้นเพิ่ม

เศรษฐกิจชะลอ กระทบสินเชื่อโตต่ำ

"แบงก์พาณิชย์" เผยคุณภาพสินเชื่อเอสเอ็มอี "แยลง" เอ็นพีแอลยังปรับขึ้นต่อ คาดไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นอีก 6.2% พืชเศรษฐกิจในประเทศชะลอ การส่งออกติดลบ กระทบความสามารถชำระหนี้ แบงก์เกาะติดกลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ใกล้ชิด หวังตักชั้นเป็นหนี้เสียเพิ่ม

### โบรกฯ คาดครึ่งหลัง'เงินนอก'ไหลออก

"โบรกเกอร์" คาดเงินต่างชาติจ่อไหลออกจากตลาดหุ้นไทย หลัง "เอ็มเอสซีไอ" เพิ่มน้ำหนักหุ้นจีน 2 ครั้งในปี "ทิสโก้" คาดเม็ดเงินนอกไหลออกประมาณ 1.55 หมื่นล้านบาท แต่กระทบดัชนีไม่มากนัก "กสิกรไทย" แนะนำติดตามการเมืองในประเทศ

## มติชน

### ครึ่งหลังปี'62'อุตุฯ-เกษตร'กุมขมับ

ปัจจัยป่วนเพียบ/จีดีพีเหลือ 1.5% ซี'เอลนีโญ-ลานีญา'ให้ประโยชน์

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังห่วงภาคอุตสาหกรรม-เกษตรแปรรูป ครึ่งหลังปี'62 ยังต้องเผชิญปัจจัยกดดันเพียบ ทั้งสงครามค่าโลก หนี้มาตรการกีดกัน รวมถึงภาวะเอลนีโญ-ลานีญาทำอากาศป่วน แนะนำปรับตัวทันช่วยกระตุ้นยอดขาย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า-เกษตรอาหาร

### เร่งเครื่องดันไทย'ฮับฮาลาล' พณ.ปั้นเก้าอี้ใหม่เจาะโลก

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาลแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยส่งออกติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกภายในปี 2563 นั้น กรมรับนโยบายโดยจัดทำโครงการและกิจกรรมแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักคือ 1.การส่งเสริมการส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมายผ่านงานแสดงสินค้าและจัดคณะเยือนประเทศเป้าหมาย 2.สนับสนุนด้านข้อมูลการตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่สากลและการพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น จัดโครงการ SMART HALAL สู่ตลาดเป้าหมาย 3.สร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการฮาลาล เช่น การมอบรางวัล Prime Minister's Export Award ประเภท Best Halal

## ปัจจัยรุมเร้า'ราคาอ้อย'

ส่อแววไม่ถึง 700บ./ตัน หวั่นตั้งยาวส่งออกยาก

นายวีระศักดิ์ วิชาญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูผลิตใหม่ (ฤดูการผลิต 2562/63) ว่า คณะกรรมการอ้อย (กอ.) ได้ทำการประเมินผลผลิตอ้อยในฤดูที่ใหม่ที่จะเปิดหีบปลายปีนี้ คาดอยู่ที่ 119 ล้านตันอ้อย ลดลงจากฤดูหีบปี 2561/62 ที่ได้ปิดหีบไปแล้ว ซึ่งมีผลผลิตอ้อยเข้าบ่อนโรงงาน 55 แห่งรวม 130.97 ล้านตันอ้อย ผลิตน้ำตาลได้ประมาณ 14 ล้านตัน โดยปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตลดลงมาจากราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกคงตกต่ำต่อเนื่อง จนสะท้อนไปยังราคาอ้อยขั้นต่ำฤดูการผลิตใหม่ปี 2562/63 มีแนวโน้มต่ำกว่า 700 บาทต่อตัน ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม และบางส่วนลดพื้นที่ไปปลูกพืชอื่นที่ราคาดีกว่า ประกอบกับบางพื้นที่เผชิญกับภาวะภัยแล้ง

## ไฟเขียวใช้ไบโอเมตริกส์ ยืนยันตัวตนเริ่มไตรมาส 3

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.เตรียมอนุมัติให้มีการนำเทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเมตริกส์) เพื่อใช้ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-เควายซี) สำหรับการทำธุรกรรมการเงินในไตรมาส 3/2562 นี้ หลังจากผ่านการทดสอบในศูนย์ทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน (แซนด์บ็อกซ์) ของ ธปท. โดยมีธนาคารพาณิชย์เข้าร่วม 10 แห่ง และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (นอนแบงก์) อีก 2 แห่ง การทดสอบในแซนด์บ็อกซ์ส่วนใหญ่ใช้การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า (เฟซ เรคognition) และการสแกนลายนิ้วมือ (ฟิงเกอร์พริ้นท์ เรคognition) ซึ่งไบโอเมตริกส์สามารถทำ อี-เควายซี ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลาไม่ต้องไปสาขา มีความปลอดภัยช่วยลดข้อผิดพลาดหากเทียบกับการใช้พนักงาน

## เดลินิวส์

## อุตสาหกรรมหนึ่งจิตอาสา

ร่วมตรวจเข้มระบบไฟฟ้า ลดไฟไหม้'โบราณสถาน'

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน สร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยง ที่อาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้างของวัดพระอารามหลวง มัสยิด โบสถ์คริสต์ รวมทั้งโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากกระทรวง

อุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก ทั้งในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงานต่าง ๆ โดยเฉพาะช่วงการบูรณะซ่อมแซม

## ฟาร์มแฮสตั้งตู้ขายขนมปัง

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ ผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ตราฟาร์มแฮส เปิดเผยภายในการประชุมผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้บริษัทได้ขยายตู้จำหน่ายขนมปังเข้าไปในโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และเขตชุมชนใหญ่ ๆ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ให้ผู้บริโภคเริ่มรู้จักและคุ้นเคยที่ขยายตัวมากขึ้น ช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้ติดตั้งเคอร์รี่ตู้จำหน่ายขนมปังเป็นรูปแบบถุงขนมปังฟาร์มแฮส เพื่อให้เป็นที่ดึงดูดและน่าสนใจ ทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้น

## 'กรังด์ปรีซ์' แข่งอีสปอร์ตหวังขยายตลาดสู่ภูมิภาค

นายอโณทัย เอี่ยมสำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจบริษัทกรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงทุนกว่า 16 ล้านบาท ขยายธุรกิจอีสปอร์ตเตรียมสานต่อกระแสอีสปอร์ตจัดการแข่งขันจีพี อีเรซซิ่งแกรนด์ ทัวริสโมสปอร์ต ในต่างจังหวัดเพื่อคัดเลือกเกมเมอร์เข้าประลองฝีมือรอบตัดสินที่กรุงเทพฯ ช่วงปลายปีนี้จะพร้อมจับมือค่ายรถยนต์จัดแข่งเอ็กซ์คลูซีฟเตรียมยกระดับสู่ลีกอาชีพโปรซีรีส์ในปีหน้าและตั้งเป้าหมายจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป

## กวาดจับอุปกรณ์มือถือปลอม เดือนใช้ของเกือบปีอาจถึงตาย

นายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้จับกุมแหล่งเก็บและแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือปลอมเครื่องหมายการค้าแอปเปิ้ล ซัมซุง และออปโป้ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะในบริเวณย่านเพชรเกษม และย่านถนนเสื่อป่า สามารถยึดของกลางได้รวม 18,224 ชิ้น มูลค่าความเสียหายประมาณ 5 ล้านบาท ดังนั้นขอเตือนผู้บริโภคให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพราะของปลอมอาจเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้

## 'พีเอฟพี' สบช่องแตกไลน์รุกตลาดอาหารพร้อมทาน

นายทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี.เอฟ.พี.เทร็ดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป เปิดเผยว่า ปีนี้ได้เปิดตัวสินค้า 3 แบรินด์ใหม่ ได้แก่ พีเอฟพี โกลด์ จำหน่าย

อาหารแช่แข็งระดับพรีเมียม อาทิ เต้าหู้ ทอดมันปลา, วี แกรนด์ อาหารมังสวิรัต รองรับเทรนด์อาหารอนาคตที่คนส่วนใหญ่รับประทานเนื้อสัตว์น้อยลงและใส่ใจสุขภาพ เบื้องต้นส่งออกไปจำหน่ายในอินเดีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และแบรนด์ไอ้ฮูมิ ขนมอบัตตทอดกรอบขายในออนไลน์และส่งออกตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และ ซีแอลเอ็มวี เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากของอาหารแช่แข็งที่ต้องแช่ในอุณหภูมิสูงถึง 18 องศา และรองรับเทรนด์ผู้บริโภคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก ตั้งเป้าหมายผลกัณฑ์ให้มียอดขายรวม 3,500 ล้านบาท เติบโต 10% จาก 3,200 ล้านบาท ปี 61

## กระทรวงสศ.เปิดสถาบันคลังสมอง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่งเปิดตัวสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ซึ่งถือเป็นสถาบันคลังสมองของประเทศมาช่วยเสริมการทำงานของ สศช. ภายหลังจากการจัดตั้งสถาบันได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. เพื่อจัดสรรงบประมาณลงไปแล้ว

## เอกชนผวาเศรษฐกิจพังพาบ

### จัดตั้งรัฐบาล-ฟื้นเชื่อมั่นด่วน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย และสมาคมธนาคารไทย วันที่ 5 มิ.ย.นี้ หนึ่งในวาระสำคัญจะมีการหารือแนวโน้มเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะผลกระทบทางการเมืองที่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาล ยิ่งใช้เวลานานยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนมากขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังยืดเยื้อ และต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด

## 'เมืองไทย'ปรับแผนลงทุน ตามใจลูกค้าแบบอัตโนมัติ

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวบริการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าประกันชีวิตควบการลงทุน เอ็มดีไอซ์ เพื่อช่วยในการรักษาสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการโดยอัตโนมัติ โดยเริ่มใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 62

## ส่งออกปี 62 วน 4 แสนล้าน ลุยจับคู่ธุรกิจ-โรดโชว์ช่วย

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในครึ่งหลังของปี 62 กรมได้มีการปรับแผนในการทำตลาดส่งออก ด้วยการเพิ่มกิจการโรดโชว์ในต่างประเทศ และดึงผู้ค้าในต่างประเทศเข้ามาพบปะกับผู้ประกอบการไทยและเกษตรกรไทยมากขึ้นหรือ 100-200 ครั้ง เพื่อผลักดันการส่งออกไทยทั้งปีให้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 260,184 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัว 3%

## ไทยรัฐ

### เชือดรพ.เอกชนคิดค่ารักษาแพง

"กรมการค้าภายใน" เอาจริง! แจ้งดำเนินคดีแล้ว

กรมการค้าภายในเอาจริงส่งตำรวจดำเนินคดีโรงพยาบาลเอกชน 1 รายกรณีคิดค่ารักษาอาการท้องเสียถึง 30,000 บาท และคิดค่ายาแพงเกินจริงแล้ว!! ซีโทะษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมเดินทางทำฐานข้อมูลราคาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ หลังทำข้อมูลราคายาเสร็จแล้ว ก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบ เปรียบเทียบราคาของแต่ละโรงพยาบาลก่อนตัดสินใจเข้ารับการรักษา

### "สมคิด" ร่ายมนตร์ปลุกพลังสศช.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับผิดชอบดำเนินงานของ สศช. ขณะที่การทำงานของ สศช. ต้องเสียงดังและมีพลัง ให้เหมือนสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ต้องมีเลขาธิการ สศช. คือ นายเสนาะ อุณากรู ยืนอยู่ข้างๆ เพื่อให้คำปรึกษาเสมอ

### ทอท. ยื่นซองชิงดีวีดีฟรี 3 สนามภูมิภาควันนี้ ผ่านคุณสมบัติเปิดซื้อทันที! ไปลุ้นต่อ 10 มิ.ย.

นายวิชัย บุญอยู่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า วันที่ 4 มิ.ย. นี้ ทอท. มีกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนองานประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ท่าอากาศยานภูมิภาค 3 แห่ง ประกอบไปด้วย ภูเก็ต เชียงใหม่และหาดใหญ่ โดยคาดว่าจะมีเอกชนมายื่นข้อเสนอครบทั้ง 4 กลุ่ม ที่ซื้อซองเอกสารไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยขั้นตอนของการประกวดราคาในวันที่ 4 มิ.ย. นี้ จะเป็นการเปิดรับซองข้อเสนอ พร้อมประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติทันที หลังจากนั้นจะให้เอกชนผู้ผ่านคุณสมบัติได้นำเสนอผลงานด้านเทคนิค ก่อนจะเปิดซองข้อเสนอด้านผลตอบแทนวันที่ 10 มิ.ย. นี้ และรายงานเข้าคณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 12 มิ.ย. เพื่อเสนอเข้า



ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.วันที่ 19 มิ.ย.นี้ พร้อมกับผลการประมูลดีวีพีรี และพื้นที่เชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

## กกร.ขอให้รับตั้งรัฐบาล

ซีไม่มีเวลาอันมีนุณ! ต้องเร่งแก้เศรษฐกิจ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ ส.อ.ท., สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย และสมาคมธนาคารไทย ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ มีวาระสำคัญๆที่จะมีการหารือคือ แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยนับจากนี้ไป โดยเฉพาะผลกระทบทางการเมืองที่ขณะนี้ยังไม่มี ความชัดเจนเรื่องการเมืองที่มจัดตั้งรัฐบาล ยิ่งใช้เวลานานยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนมากขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯที่ยังยืดเยื้อ และ ต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด "ที่ประชุม กกร.จะร่วมกันติดตามความคืบหน้าการจัดทำสมุดปกขาวในนาม กกร.เพื่อส่งให้รัฐบาลชุดใหม่ไปดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ ประเทศให้ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือความยากง่ายในการทำธุรกิจด้วย รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพราะทีมเศรษฐกิจรัฐบาลชุดใหม่ไม่มีเวลาอันมีนุณแล้วต้องเร่ง ทำงานแก้ไขทุกปัญหาด้านเศรษฐกิจในทันที ซึ่งคณะทำงานทั้ง 3 สถาบันอยู่ระหว่างจัดทำ รายละเอียดร่วมกัน"

## ระดมจิตอาสาเช็กไฟโบราณสถาน

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสากระทรวง อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงได้นำเสนอโครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปิมหามงคลพระบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ต่อ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้างของวัดพระอารามหลวงมัสยิด โบสถ์คริสต์ และโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ โดยล่าสุดพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ใหญ่จิตอาสาพระราชทาน(ผอ.ศอญ.จอส.) ได้เห็นชอบและมอบให้กระทรวงประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเริ่มดำเนินงานโครงการเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมาพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นวันเฉลิม พระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินี

## สศค.เสนอแผนกระตุ้นศก.เร็วไปนิด

ปิดฝุ่นแจกเงิน 1,500 บาทเที่ยวฟรีทั่วไทย

สศค.เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ใช้ยาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเล็งอัดฉีดกลุ่มผู้บริโภคชั้นกลางต่อยอดเงินเพื่อการท่องเที่ยวคนละ 1,500 บาท อีกทั้งจะโดนตำราเร่งมาแล้วก็ยังไม่เช็ด

## กรุงไทยชะลอแผน"เคทีบีลีส์ซิ่ง" เหตุธุรกิจเข้าซื้อรถแข่งเดือด!

นายผอง ศรีวิณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการบริหารจัดการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีส์ซิ่ง จำกัด หรือเคทีบีลีส์ซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในเครือธนาคารว่า ธนาคารยังเดินตามแผนการเดิม ซึ่งตั้งเป้าหมายผลักดันให้ธุรกิจสามารถกลับมาสร้างผลกำไรได้ในอนาคต หลังจากธุรกิจดังกล่าวต้องหยุดชะงักลง และได้หยุดปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรายใหม่

## เทรดวอร์แผลงฤทธิ์ใส่อัญมณีไทย

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอทีเปิดเผยถึงการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยว่าในช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2562 มีมูลค่า 3,792.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 8.30% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 119,586.73 ล้านบาทลดลง 8.35% หากหักทองคำ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความผันผวนของการส่งออกมีมูลค่า 2,376.45 ล้านดอลลาร์ ลดลง 6.21% คิดเป็นเงินบาท 74,947.88 ล้านบาท ลดลง 6.22% โดยปัจจัยที่ทำให้การส่งออกลดลงมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ จีน ส่งผลให้บรรยากาศการค้าอัญมณีและเครื่องประดับซบเซาจากการที่ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นลดลงและยังได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าทำให้สินค้าไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันรวมถึงปัญหาที่สหราชอาณาจักรถอนตัวจากสหภาพยุโรป (อียู) ยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจกระทบต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและอียู ทำให้มีผลกระทบต่อตลาดเงินโลกในระยะต่อไปได้

## "เจ้าพระยาเอสเตท" คืบหน้าไปเยอะ

นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการ "เจ้าพระยา เอสเตท" โครงการมิกซ์ยูสที่มีทั้งคอนโดมิเนียมและ โรงแรมระดับ 5 ดาวผสมผสานกันมูลค่า โครงการ 32,000 ล้านบาท เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการเจ้าพระยาเอสเตทมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 75% โดยในส่วนของโพร์ซีชันส์ ไพรเวทเรสซิเดนซ์ กรุงเทพ คอนโดมิเนียม ซุปเปอร์ลักซ์ชวรี ขณะนี้ทำยอดขายได้แล้ว 80% มียอดขายรอการรอที่ 10,000 ล้านบาท โดยใน

จำนวนนี้เป็นกลุ่มต่างชาติถึง 60% ฮองกงนำเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยไต้หวันสิงคโปร์ และจีน โดยราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 330,000 บาทต่อตารางเมตร(ตร.ม.) ขนาดห้องตั้งแต่ 120-1,100 ตร.ม.

## ราคาอ้อยขั้นต้นส่อแววไม่ถึง 700 บาท

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการอ้อย (กอ.) ได้ประเมินผลผลิตอ้อยปี 2562/63 ที่จะเปิดหีบในเดือน พ.ย.นี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 119 ล้านตันอ้อย ซึ่งลดลงจากปี 2561/62 ที่ปิดหีบเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา มีผลผลิตอ้อยป้อนโรงงาน 55 แห่งรวม 130.97 ล้านตัน อ้อยผลิตน้ำตาลรวม 14 ล้านตัน โดยปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตอ้อยปี 2562/63 ลดลงเนื่องจากราคาน้ำตาลทรายตลาดโลก ยังคงตกต่ำต่อเนื่อง ที่จะสะท้อนไปยังราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาล 2562/63 ที่มีแนวโน้มจะต่ำกว่า 700 บาทต่อตัน ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น และชาวไร่อ้อยบางส่วนลดพื้นที่ไปปลูกพืชอื่นๆ ที่ราคาดีกว่าประกอบกับบางพื้นที่เผชิญกับภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลง

## กำเนิดโรงไฟฟ้าขอเวลาอีกนิด

น.ส.นันทิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ ที่ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 50 ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ว่าขณะนี้มีความจำเป็นต้องเลื่อนกรอบระยะเวลาศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ 9 เดือน หลังจากลงนาม เมื่อเดือน ม.ค.2562 หรือต้องศึกษารายละเอียดให้ครบทั้งหมดภายในเดือน ก.ย.นี้เนื่องจากภายใต้สัญญาจ้างระยะ 5 เดือนแรกหรือภายในเดือน พ.ค.จะต้องสรุปว่าในโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ที่ จ.กระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ควรมีการก่อสร้างหรือไม่ ซึ่งล่าสุดไม่สามารถสรุปข้อมูลได้ทันตามกำหนด